



ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว๙๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง การอบรมเตรียมวิทยากรที่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. ตารางการอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการอบรมเตรียมวิทยากรที่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพผู้ที่ทำหน้าที่วิทยากรที่เลี้ยง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของการทำหน้าที่วิทยากรที่เลี้ยง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการพัฒนา กระบวนการพัฒนา เทคนิคและกลยุทธ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม มีความรับผิดชอบ การพัฒนาและสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นผู้เข้ารับการ พัฒนาเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการดำเนินการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสีตารีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมา ด้วย ๑ เข้ารับการอบรมเตรียมวิทยากรที่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้ง ตอบรับการเข้ารับการอบรม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางให้เบิกจ่ายจาก หน่วยงานต้นสังกัด ส่วนค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้เบิกจ่ายให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๓๓ ๗๖๓๖

(นางรัตนา ศรีเหรียญ)

รองเลขาธิการ ราชวาท์การแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐๒-๒๘๘๕๖๓๔-๕ โทรสาร ๐๒-๒๘๑๐๕๐๓